

คำกล่าวเปิดประชุม

เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์และสัตวบาลชั้นหัวหน้าทั่วราชอาณาจักร

ณ พระที่นั่งนงคราญสโมสร

โดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๐๔

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และท่านผู้มเกียรตืทั้งหลาย

ข้าพเจ้ามีความยินดีและเห็นชอบด้วยเป็นอย่างยิ่ง ที่กระทรวงเกษตรจัดให้มีการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์และสัตวบาลชั้นหัวหน้า ทั่วราชอาณาจักรของกรมปศุสัตว์ ซึ่งในวชนนี้ ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกนับมาหลายสิบปี อันเป็นการแสดงเจตนาอันแรงกล้าของกระทรวงเกษตร ที่เอาใจใส่และส่งเสริมคองงานเลี้ยงสัตว์และคอกการอื่นน

ในชนคณข้าพเจ้าอยากจะกล่าวว่ ในบรรดางานเกษตรกรรมของไทยเรานี้ งานเลี้ยงสัตว์ก่าวนานอยกว่าการเพาะปลูกเป็นอันมาก ทั้งนี้เพราะนิสัยของชาติไทยเราแต่ดั้งเดิมมาชอบงานเพาะปลูกมากกว่าเลี้ยงสัตว์ เมื่อญทางพระพุทธศาสนาห้ามปาณาติบาต ถือว่าการฆ่าสัตว์นบาป งานเลี้ยงสัตว์จึงไปตกอยู่ในมือของคนต่างด้าวมาช้านาน การเลี้ยงโคเป็นงานของแขก การเลี้ยงหมูเบ็ดไก่ตกอยู่ในมือจีน เป็นเช่นนี้มาแต่เก่าก่อน และยังเป็นอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ ไทยเราไม่สนใจหรือสนใจกันน้อยเต็มที จนอาจจะพูดได้ว่ ถ้าไม่มีแขกมาเลี้ยงโค ไม่มีจีนมาเลี้ยงหมูเบ็ดไก่ไว้ให้เรา สัตว์พวกนี้อาจจะหายากคูนัยพันธุ์จากประเทศเราไปเสียนานแล้วก็ได้ ข้าพเจ้าไม่มีเจตนาจะคิดคั่นหักพระพุทธศาสนา ข้าพเจ้าไม่พยายามจะจูงใจให้ท่านเชื่อว่การฆ่าสัตว์นั้นไม่บาป แต่ข้าพเจ้าก็เคยเรียนรู้มาบ้างว่ ในสมัยทองค้สมเด็จพระดำมีมาดำมีพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่นั้น ได้เคยมีผู้ถวญความคิดเห็นว่ เมื่อพระพุทเจ้าทรงห้ามการฆ่าสัตว์แล้ว ก็ควรจะทรงห้ามกินเนื้อสัตว์ด้วย เพราะการที่สัตว์ถูกฆ่าก็เพราะมีคนกิน พระพุทเจ้าไม่ยอมทรงบัญญัติในชนนี้ เพราะทรงเห็นความจำเป็นทมนุษย์

ยังจะต้องใช้เนื้อสัตว์เป็นอาหาร ผู้เสนอได้กราบทูลว่าอย่างน้อยก็ควรจะห้ามพระภิกษุไม่ให้
 ใช้นเนื้อสัตว์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระภิกษุไม่ได้ไปหาอาหารกินได้เอง ต้องอาศัยอาหารที่
 คนอื่นเขาให้ เขาให้มาอย่างไรก็ต้องกินอย่างนั้น พระภิกษุไม่มีทางจะเด็ดอกอาหาร

เรื่องที่ข้าพเจ้าทราบมาอย่างนี้ แสดงว่าพระพุทธเจ้าเองก็ทรงเห็นว่าเนื้อสัตว์ยังเป็น
 อาหารจำเป็นสำหรับมนุษย์ และมีได้ทรงร่างพุทธบัญญัติให้เคร่งครัดในเรื่องนี้ ในสมัยพุทธ
 กาล พืชพันธุ์ธัญญาหารพวกข้าวและธัญพืชอย่างอื่นอุดมสมบูรณ์มาก แต่ถึงกระนั้นพระพุทธเจ้าก็
 ยังทรงเห็นความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องใช้เนื้อสัตว์เป็นอาหาร ส่วนงานในหน้าที่ของเรา
 ดัดจริต ดัดจริต เราไม่ได้ทำงานในทางฆ่าสัตว์ แต่ตรงกันข้าม เราทำงานบำรุงสัตว์
 เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงกล้ามาพูดกับท่านทั้งหลายในวันนี้ โดยไม่ต้องเกรงว่าข้าพเจ้าจะมาชักจูง
 ให้ท่านทำบาป

เราจำเป็นจะต้องพูดโดยไม่อาย เราจำเป็นจะต้องตำราพอย่างตรงไปตรงมาว่า งาน
 เที่ยงสัตว์นั้นเรารู้ว่าสำคัญจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนไทยเรา เราเพิ่งจะตื่นตัวเริ่มงาน
 เที่ยงสัตว์กันอย่างจริงจังเมื่อไม่นานมานี้เอง แต่ก็เป็นที่น่ายินดีว่างานเที่ยงสัตว์ของเราได้
 ก้าวหน้าไปในทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการสมัยใหม่พอสมควร ช่วยให้เรารู้ว่าสัตว์
 ออกไปขายนอกประเทศได้เดือนละล้านสอง และเนื้อสัตว์ก็ส่งออกได้เป็นจำนวนมาก
 ตามแผนและโครงการพัฒนาการเศรษฐกิจของเราได้ตั้งจุดหมายไว้ว่าในระยะเวลา ๖ ปี ของ
 แผนและโครงการจะต้องเพิ่มปริมาณสำหรับสัตว์ทั่วไปร้อยละ ๓ ต่อปี แต่โดยเฉพาะเบ็ดไก่
 จะต้องเพิ่มให้ได้ร้อยละ ๓๐ ต่อปี อันเป็นแผนการเพิ่มรายได้ของประเทศตามโครงการ
 เศรษฐกิจที่เราวางไว้ สำหรับเรื่องนี้ ท่านสัตวแพทย์และสัตวบาลทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากจะ
 ชักชวนให้ท่านทำอะไรสักอย่างหนึ่งคืออยากจะชวนให้ท่านเอาชนะแผนและโครงการเศรษฐกิจ
 เอาชนะคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ คือช่วยกันผลิตสัตว์ทั่วไปให้ได้สูงกว่าร้อยละ ๓ ต่อปี
 และผลิตเบ็ดไก่ให้ได้สูงกว่าร้อยละ ๓๐ ต่อปี ขอให้เราร่วมกันทำความพยายามกันในเรื่องนี้
 จะได้ชื่อว่าเป็นชัยชนะของเรา

ทุกท่านคงทราบอยู่แล้ว ว่าการเที่ยงสัตว์ที่ดี งานทั้งหลายที่เป็นเกษตรกรรมก็ดี
 รัฐบาลจะทำเองโดยลำพังไม่ได้ ต้องให้ราษฎรทั้งหลายทำ เราจะบังคับราษฎรไปทุกอย่างก็
 ไม่ได้ เพราะเราไม่ใช่คอมมิวนิสต์ เราจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของราษฎร หน้าที่ของ

ท่านทั้งหลาย ผู้ที่แพทย์และสัตวบาล จะต้องหาวิธีการกุศโลบายอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ได้
 รับความไว้วางใจและความร่วมมือจากราษฎร โดยให้ความร่วมมือและส่งเสริมแก่ราษฎร
 ด้วยความเห็นอกเห็นใจตลอดจนการให้ความสะดวก ไม่คดโกงต่อประชาชน หนึ่งเราต้อง
 ทราบว่าราษฎรของเรามีนิสัยเป็นกตกรรมาตังแต่เด็กคำบรรพ์ กตกรไม่ว่าในประเทศไทยเรา
 หรือในประเทศไหน ย่อมมีนิสัยอย่างเดียวกัน คือนับถือธรรมชาติเป็นสำคัญกว่าอย่างอื่น
 มักจะรอคอยรับผลเท่าที่ธรรมชาติจะอำนวยให้ การที่จะแนะนำสั่งสอนให้ทำอะไรนอกเหนือ
 ธรรมชาติ ย่อมมีความลำบากในเบื้องต้น เพราะไม่ค่อยจะเชื่อ ไม่ค่อยสมัครใจทำตาม
 แต่เมื่อเรามีวิธีแสดงให้เห็นผลจริง ๆ ก็ยอมเชื่อ เช่นการผสมสัตว์ด้วยวิธีเอาน้ำเชื้อฉีดใส่
 ตัวเมีย เป็นวิธีการนอกเหนือธรรมชาติ ถ้าเพียงแต่ไปอธิบายด้วยปาก ราษฎรจะเห็นเป็น
 เรื่องขบขัน แต่ถ้าทำให้เห็นจริง ๆ ก็ยอมเชื่อและเต็มใจ ข้าพเจ้าก็ได้ทราบว่าบัดนี้ราษฎร
 ก็ให้ความเชื่อถือและนิยมวิธีผสมสัตว์ชนิดนี้กันมากแล้ว

ปัญหาเช่นเดียวกันนี้ ย่อมประดังกันมาทุกประเทศ เราเห็นราษฎรในประเทศอื่น ๆ
 เช่นฟิลิปปินส์ ไต้หวัน หรือญี่ปุ่น รู้จักเลี้ยงสัตว์ด้วยหลักวิชา ผลที่ได้จึงเพิ่มพูนจนรวดเร็ว
 ทั้งปริมาณและคุณภาพ ขออย่าให้ท้อใจว่าราษฎรของเราไม่ฉลาดเท่าเขา ขอให้ทราบว่าใน
 ชั้นแรก ๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลก็ได้ประสบปัญหาเช่นเดียวกับเรา คือได้รับความลำบากที่
 จะให้กตกรยอมรับวิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือธรรมชาติ สัตว์แพทย์และสัตวบาลของเขาต้องใช้
 เวลา ใช้วิธีการ และกุศโลบายที่จะเรียกร้องความเชื่อถือและความเต็มใจในวิชาการสมัยใหม่
 แต่เมื่อเต็มใจแล้วก็เต็มใจจริง ๆ และทำตามจริง ๆ เรื่องของกตกรเป็นอย่างนี้ เราต้อง
 ทำความพยายาม อดทน และอุทิศกำลัง เพื่อผลดีแก่ราษฎรทั้งหลายเอง และเพื่อผลดีแก่
 ประเทศชาติด้วย

ข้าพเจ้ายังเชื่ออยู่เสมอว่าในบรรดางานผลิตทั้งหลาย งานผลิตอาหารเป็นสิ่งที่แน่นอน
 ที่สุดว่าจะขายได้ เพราะความต้องการอาหารของโลกมีมากขึ้นทุกวัน พลโลกเกิดใหม่ปีละ
 หลายล้านคน ความต้องการอาหารก็เพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับประเทศไทยเราเองเวลานี้ผลิตเมือง
 เพิ่มปีละ ๘ แสนคน ในไม่ช้าจะเพิ่มถึงปีละล้าน คิดแต่เพียงในประเทศไทย ความต้องการ
 อาหารจะเพิ่มขึ้นถึงปีละล้านปากด้านทอง ซึ่งไม่ใช่ของเล็กน้อยอยู่แล้ว และยังมีประเทศอื่น

อีก ที่ยังคงอาศัยอาหารจากประเทศเรา โดยเฉพาะอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ เราย่อมจะหา
 ตลาดได้เสมอ ซึ่งถ้าเราสามารถเพิ่มการผลิตสัตว์ที่เป็นอาหารได้เพิ่มมากขึ้น ก็จะเป็นการเพิ่ม
 รายได้ให้แก่ประชาชนและแก่ประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา ซึ่งกำลังพัฒนาอยู่ทุกวิถีทาง
 ฉะนั้นขอให้ดำเนินกว่าตัวท่านเองเป็นผู้มีบทบาทอันสำคัญยิ่งอันหนึ่ง

ทั้งนี้เป็นข้อความที่ข้าพเจ้าประสงค์จะกล่าวแก่ท่านทั้งหลาย ส่วนในเรื่องวิชาการ
 หรือระเบียบการต่าง ๆ นั้น ท่านคงจะได้ฟังจากผู้อบรมต่อไป และคงจะได้จดจำเอาไปเป็น
 ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านต่อไปภายหน้า และหวังใจว่าข้าพเจ้าจะได้พบกับท่านอีก
 ในที่ต่าง ๆ และตามจังหวัดที่ท่านปฏิบัติงานอยู่อย่างแน่นอน และคงเห็นความเจริญก้าวหน้า
 ทุกวิถีทางจากท่านทั้งหลาย

ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย และตำรวจชันสูตรศพในวอน
 ด้วยความปรารถนาอันดี ขอให้การอบรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยความมุ่งหมาย และขอ
 ให้ทุกท่านได้รับความรักใคร่ไมตรีจากข้าพเจ้าโดยทั่วกัน.
